



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๙

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๑๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๑๗ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดได้แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมจำนวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตามที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้ครูผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๑ - ๒ คน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓-๕

(นายสมชาย เกตะมะ)  
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน